

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชจูชวนคณาจารย์ประจำทุกท่านไปใช้สิทธิเลือก  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

สามปี มีหนึ่งครั้ง เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เข้าคูหา காใต้ไม่เกินสี่เบอร์

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ใช้สิทธิเลือกได้ ณ บริเวณจตุรอาคาร อาคารสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
เปิดเผยว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
จำนวนสี่คน โดยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  
ประจำ” เพื่อดำเนินการไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีคณาจารย์ประจำให้ความสนใจสมัครรับเลือก จำนวน  
ทั้งสิ้น ๑๐ คน ดังนี้

หมายเลข ๑	อาจารย์ศักราช	ฟ้าขาว
หมายเลข ๒	อาจารย์สารุ่ง	คันตระกูด
หมายเลข ๓	อาจารย์สัญญา	สะสอง
หมายเลข ๔	รองศาสตราจารย์พีระพงศ์	บุญศิริ
หมายเลข ๕	อาจารย์ชูชีพชัย	แก้วมงคลเพชร
หมายเลข ๖	อาจารย์ถาวร	รักกาญจน์นัท
หมายเลข ๗	อาจารย์ ดร.สุธีร์	นนทภา
หมายเลข ๘	อาจารย์ ดร.สิทธิชัย	สาเอี่ยม
หมายเลข ๙	อาจารย์ปรีชา	โพธิ
หมายเลข ๑๐	รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์	กิจจนศิริ

ดังนั้น จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้คณาจารย์ประจำทุกท่าน (ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ) เตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือก ดังนี้

อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับแรก จะได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง  
ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศนั้น “สภามหาวิทยาลัย” เป็นองค์การบริหารสูงสุดของ

มหาวิทยาลัย โดยตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ว่าสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่อีก ๑๗ ข้อ (กรุณาเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ [www.council.cmru.ac.th](http://www.council.cmru.ac.th))

### เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือก

๑. ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล ผู้มีสิทธิเลือก ได้ที่สำนักงานคณบดี ที่ท่านสังกัด หรือ เข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ [www.council.cmru.ac.th](http://www.council.cmru.ac.th)

๒. หากพบชื่อตกหล่นหรือมีชื่อเกินมา ให้แจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่เลขานุการคณะกรรมการฯ (อ.ถนัด บุญชัย) ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ (หากมีผู้เข้าปฏิบัติงานหลังจากวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ให้แจ้งขอเพิ่มชื่อได้ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

๓. กรณีมีคำสั่งมหาวิทยาลัยให้ไปราชการทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือก ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้ (กรณีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑) และประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน ให้ติดต่อขอรับบัตรเลือกและใช้สิทธิลงคะแนนได้ที่กรรมการที่ได้รับมอบหมาย (อ.ถนัด บุญชัย)

### หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือก

๑. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย) ที่มหาวิทยาลัยออกให้ หรือ  
๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
๓. บัตรประจำตัวหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย

**เหตุผลที่ต้องใช้บัตรประจำตัว :** เนื่องจากการเลือกในคราวนี้คณาจารย์ประจำทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกมีจำนวนกว่า ๕๐๐ คน โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยมีจำนวนมากกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งไม่รู้จักอาจารย์ทุกคน อันอาจทำให้อาจารย์ไม่ได้รับความสะดวก

และเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเลือก ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แล้ว ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำและบุคลากรที่สนใจร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย

ดังนั้น ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการทุกคน ได้โปรดติดตามข้อมูลในเรื่องนี้โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกได้ที่ คณะ/วิทยาลัย ที่ท่านสังกัด หรือที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ หรือที่เว็บไซต์ [www.council.cmru.ac.th](http://www.council.cmru.ac.th)

.....